

NGÀY SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11: “CHIA SẺ BÁO CÁO NHÀ GIÁO TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO”

Ngày 17/11/2023, trường THCS Thượng Thanh đã tổ chức ngày sinh hoạt chuyên môn tháng 11: “Chia sẻ báo cáo nhà giáo tâm huyết sáng tạo”. Tham dự buổi sinh hoạt có sự góp mặt của các đồng chí trong ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên nhà trường.

Với mục tiêu động viên, khích lệ các nhà giáo tự học tập, rèn luyện, vận dụng những đổi mới, sáng tạo vào thực tiễn giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi nhà trường; đồng thời tôn vinh những nhà giáo tâm huyết với nghề dạy học; có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành GDĐT quận. Hàng năm, Phòng GDĐT đã tổ chức giải thưởng “Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo”. Việc tổ chức giải thưởng được gắn với công tác tuyên truyền giáo dục và công tác tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục toàn diện của các trường, tạo sự lan tỏa đến từng CB, GV trong toàn ngành GDĐT Quận. Đây là giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh những nhà giáo, các cán bộ quản lý tâm huyết với nghề dạy học, thành công trong sự nghiệp trồng người nhờ nỗ lực lao động luôn đổi mới, sáng tạo, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua **“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”** góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng **“Trường học hạnh phúc”**.



Để đảm bảo chất lượng và tạo sự lan tỏa, ngành GD đã xét duyệt và tổ chức vòng chung kết, các bài chia sẻ đã được quay video để lan tỏa. Các nhà giáo đã báo cáo những giải pháp sáng tạo, những sáng kiến kinh nghiệm áp dụng thành công trong thực tiễn quản

lý, giảng dạy và giáo dục học sinh. Nhiều ý tưởng giải pháp đổi mới trong quản lý, chỉ đạo dạy học, đổi mới phương pháp, khơi nguồn cảm hứng cho học sinh, xây dựng trường học hạnh phúc, rèn kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, phương pháp giáo dục trẻ khuyết tật, công tác giáo viên chủ nhiệm, chuyển đổi số trong giáo dục hướng đến xây dựng trường học thông minh, lớp học thông minh đã được các nhà giáo khai thác, triển khai hiệu quả.



Hội nghị nhằm tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ giáo viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” góp phần xây dựng đơn vị, ngành GD&ĐT quận và Thủ đô ngày càng phát triển. Mỗi ý tưởng đều thể hiện những tâm huyết, tình yêu, sự gắn bó, say mê với nghề của các cô giáo. Những chia sẻ của các cô đã truyền thêm động lực, những nhiệt huyết cho đồng nghiệp.